



ภาพรวมตลาด

202

Image not found or type unknown



XAM Shot

- “NVIDIA ผลประกอบการออกมาดี แต่คาดการณ์ผิดหวัง ทำราคาหุ้นหลังช่วงโหมงซื้อขายร่วง - จับตาความตึงเครียดแถบยุโรปทั้งยูเครน-รัสเซีย และสายเคเบิลใต้น้ำขาดจากเรือจีน”

Things you need to know

- 1. “ผลประกอบการ Nvidia ออกมาดี แต่คาดงบไตรมาสหน้าต่ำกว่าตลาด หุ่นร่วงหลังเวลาทำการ”**

เมื่อเช้านี้ของวันนี้ Nvidia ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 กำไรเพิ่มขึ้นถึง 94% จากไตรมาสเดียวกันเมื่อปีก่อนอยู่ที่ 3.51 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นที่ 81 เซนต์ สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 74 เซนต์ แต่ว่าหุ้นของบริษัทกลับปรับตัวลดลงราว 1.54% หลังช่วงเวลาทำการปกติ

เนื่องจากคาดการณ์งบไตรมาสหน้าของบริษัทต่ำกว่าที่ตลาดมอง บริษัทมองว่ายอดขายจะอยู่ที่ 3.75 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ตลาดมองว่าจะอยู่ที่ 3.71 หมื่นล้านดอลลาร์
- 2. “Gautam Adani ถูกกล่าวหาจากอัยการสหรัฐฯ จำยสินบนให้รัฐบาลอินเดีย”** อัยการประจำเขตบรูคลิน รัฐนิวยอร์ก ยื่นฟ้อง Gautam Adani และผู้บริหารรายอื่นๆ ของ Adani กรณีจำยสินบนให้รัฐบาลอินเดียกว่า 2.5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อแลกกับสัมปทานพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ แต่ Gautam และผู้บริหาร Adani เลือกจะปกปิดข้อมูลดังกล่าว ระหว่างการระดมทุนจากนักลงทุนในสหรัฐฯ ซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมาย

นอกจากนั้นแล้วยังยื่นฟ้องเพิ่มเติมในข้อหาพยายามทำลายหลักฐานและให้การเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ
- 3. “ยูเครนเปิดฉากยิงขีปนาวุธนำวิถีของอังกฤษใส่รัสเซีย ดันทรัพย์สินเสี่ยงลง ทองคำขึ้น”**

เมื่อคืนนี้กองทัพของยูเครนระดมยิงขีปนาวุธนำวิถี (cruise missile) ที่ได้รับบริจาคจากอังกฤษใส่รัสเซีย โดยยิงลึกเข้าไปถึงภายในรัสเซียเป็นครั้งแรก ทำให้สถานการณ์การรบตึงเครียดมากขึ้น

ส่งผลทำให้สินทรัพย์เสี่ยงอย่างดัชนี S&P 500 เมื่อคืนนี้แทบไม่เปลี่ยนแปลง อยู่ที่ 5,917.11 จุด แต่ระหว่างวันลดลงแตะระดับ 5,860.56 จุด ด้านทองคำดีดตัวขึ้นไปอยู่ที่ 2,652.65 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่วนค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอีก 0.40% ไปอยู่ที่ 106.64 จุด
- 4. “กองทัพเดนมาร์กส่งเรือรบประเภเรือขนส่งสินค้าจีน หลังพบทำสายเคเบิลสื่อสารใต้น้ำเชื่อมระหว่างประเทศขาด”** เรือขนส่งสินค้าดังกล่าว เป็นเรือเอกองสำหรับขนส่งสินค้าที่ไม่มีบรรจุภัณฑ์

ระหว่างเกิดเหตุเรืออยู่ใกล้กับตำแหน่งที่สายเคเบิลที่เชื่อมระหว่างลิทัวเนียและสวีเดนขาด รวมถึงทอดสมออยู่ใกล้กับเดนมาร์กในเวลานี้ ทั้งนี้เรือดังกล่าวเดินทางออกจากรัสเซียเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

และกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด้านรัฐบาลจีนระบุว่าใส่ใจกับการปกป้องโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

และเรือของจีนทุกลำได้รับการกำชับให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- 5. “Bitcoin ยังขึ้นต่อ และระดับใกล้ 9.5 หมื่นดอลลาร์เมื่อคืนนี้”** โดยราคาเหรียญซื้อขายที่ระดับ 94,843.33 ดอลลาร์เมื่อเช้านี้ ทำจุดสูงสุดใหม่อีกครั้งหนึ่ง หลังจากมีรายงานข่าวโดย Financial Times ว่าบริษัทของทรัมป์ที่รับผิดชอบสื่อสังคมออนไลน์ Truth Social กำลังอยู่ระหว่างการหารือเข้าซื้อ Bakkt บริษัทให้บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่มี Intercontinental Exchange (ICE) เป็นเจ้าของ ทั้งนี้หากนับตั้งแต่เลือกตั้งราคาของ Bitcoin ขึ้นมาแล้วกว่า 40%

Daily Trend

- “ตลาดอยู่ในสภาวะผันผวนหลังเลือกตั้ง”** แม้ปัจจัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะผ่านพ้นไปแล้ว และถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของปีนี้ แต่การที่ทรัมป์ยังไม่สามารถหาคนที่มาดำรงตำแหน่งได้อย่างจริงจัง ตลอดจนถึงรายชื่อบางส่วนที่ออกมาก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะในกรณีของความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เริ่มสร้างความกังวลลดถดถอยในตลาดในระยะสั้น ทำให้การลงทุนในช่วงนี้ยังอยู่ในความผันผวน

อย่างไรก็ตามจากการประเมินของ GlobalData TS Lombard ยังให้น้ำหนักในหุ้นสหรัฐฯ เป็นหลักอยู่ในเวลานี้
- “ปัจจัยที่ต้องติดตาม”** ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการคนว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ รอบสองอาทิตย์ของเดือนพฤศจิกายน ตลาดคาด 2.24 แสนราย เพิ่มขึ้นเล็กน้อย

XSpring AM

Image not found or type unknown

